



ประกาศเทศบาลตำบลแม่จะเรา
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ

ด้วยเทศบาลตำบลแม่จะเรา จะดำเนินการสอบราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ ดังนี้

-โครงการปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำประปา หมู่ 9 ต.แม่จะเรา วางท่อ HDPE ขนาด 90 มม. ระยะทาง 428 เมตร วางท่อ HDPE ขนาด 63 มม. ระยะทาง 4,067.10 เมตร และวางท่อ HDPE ขนาด 32 มม. ระยะทาง 399 เมตร พร้อมระบบวาล์ว ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่จะเรา พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

ราคากลางงานก่อสร้าง จำนวนเงิน 1,104,532.-บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่พันห้าร้อยสามสิบสองบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- 1.เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว ซึ่งมีผลงานประเภทเดียวกัน และเป็นผลงานที่ทำสำเร็จในสัญญาเดียวเท่านั้น ในวงเงินไม่น้อยกว่า 550,000.-บาท (ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุนิติบุคคลในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการหรือของหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
- 3.ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
- 4.ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบลแม่จะเรา ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้และหากปรากฏว่าการเสนอราคาพัสดุมีราคาที่แตกต่างกัน หรือไม่แตกต่างกันไปจากราคากลางที่ได้ประกาศไว้นี้ เทศบาลตำบลแม่จะเราเชื่อว่าราคาดังกล่าวไม่มีผลผูกพันให้เทศบาลตำบลแม่จะเราต้องปฏิบัติตามราคานั้น (ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและคำนวณราคากลาง จะนำราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบหรือเรียกร้องค่าก่อสร้างภายหลังไม่ได้)

5. เงื่อนไขและคุณสมบัติของบุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นผู้สัญญาต้องปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นผู้สัญญากับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555

(1) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นผู้สัญญา (ผู้ประสงค์จะเสนอราคา) ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

(2) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นผู้สัญญากับเทศบาลตำบลแม่จะเราต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

(3) ผู้สัญญาต้องรับและจ่ายผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทผู้สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

ทั้งนี้ เทศบาลตำบลแม่จะเรา ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ก่อนนิติสัมพันธ์กับบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งได้มีการระบุนิติบุคคลในบัญชีรายชื่อว่าเป็นผู้สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ เว้นแต่ บุคคลหรือนิติบุคคลนั้นจะได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายตามประกาศนี้หรือได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องและมีการส่งเพิกถอนรายชื่อจากบัญชีดังกล่าวแล้ว

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ ๒๔ ก.พ. ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 10.00 น. โดยให้ไปพร้อมกัน ณ กองช่าง และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันเดียวกัน ณ สถานที่ก่อสร้าง ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่พาไปดูสถานที่ ถ้าไม่ไปดูสถานที่จะถือว่าผู้เสนอราคาเข้าใจรายละเอียดชัดเจนแล้ว จะมาได้แย้งใดๆ มิได้ทั้งสิ้น

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๖ ก.พ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๕ ก.พ. ๒๕๕๘
ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่จะรา และในวันที่ ๒๖ ก.พ. ๒๕๕๘ ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ๒๙ ก.พ. ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ ชุดละ 1,000.-บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) กองคลัง งานพัสดุเทศบาลตำบลแม่จะรา ระหว่างวันที่ ๒๖ ก.พ. ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๖ ก.พ. ๒๕๕๘ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 055-585145 ต่อ 15 ในวันและเวลาราชการ หรือทางดูข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ www.Maejaroa.go.th และเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th ของกรมบัญชีกลาง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘



(นายบุญส่ง บุญประมุข)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่จะรา